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"กมล"ชี้ฟื้นไม้เรียวลงโทษเด็กคงทำได้ยาก เพราะต้องแก้ระเบียบ ศธ.และต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
แนะโรงเรียนทำความเข้าใจและตกลงกับผู้ปกครองจะง่ายกว่า

วันนี้(19 ม.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า
ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยากให้กระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.)ฟื้นมาตรการลงโทษด้วยไม้เรียว เพราะการที่ครูลงโทษนักเรียนด้วยไม้เรียว
จะช่วยสร้างเด็กให้เป็นคนดีสู่สังคมนั้น เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เด็กหลาบจำ
และไม่ทำพฤติกรรมที่ผิดข้อบังคับของโรงเรียนอีก แต่ต้องยอมรับว่าถ้าจะทำจริงคงทำได้ยาก เพราะ
ศธ.ต้องไปแก้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
และต้องคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไปหรือไม่
และอาจส่งผลให้เป็นกระแสสังคมตามมาอีก เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีการแสดงความคิดเห็นขัดแย้งค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะเรื่องการละเมิดสิทธิเด็ก

“ผมเชื่อการลงโทษด้วยไม้เรียวของครูยังไม่หมดไป
และเท่าที่ทราบหลายโรงเรียนยังใช้มาตรการลงโทษแบบนี้อยู่ ซึ่งขณะนี้หากจะให้ไปแก้ไขระเบียบคงทำได้ยากแล้ว
แต่คิดว่ายังมีกระบวนการที่สามารถใช้ได้อยู่ คือ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูต้องทำความเข้าใจพูดคุยกับผู้ปกครองและเด็กว่า
โรงเรียนจะนำมาตรการลงโทษด้วยไม้เรียวกลับมาใช้จะมีความเหมาะสมหรือไม่
โดยอยากให้เป็นการตกลงกันระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียน ว่า หากเด็กทำผิดต้องถูกทำโทษอย่างไรบ้าง
ซึ่งผมมองว่าถ้าโรงเรียนใดพบเด็กมีพฤติกรรมเกเรจำนวนมาก
และผู้ปกครองเห็นความจำเป็นก็น่าจะอนุโลมให้ใช้ไม้เรียวลงโทษได้” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว
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